

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. การจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษา ในขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง ขออนุมัติในหลักการจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว หากแต่มีปัญหาอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการในเชิงระบบต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนอุดมศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปกติมหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณ ไม่ว่าจะป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกำกับ ได้รับงบประมาณตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง (๒) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจำ ในส่วน (๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ในครั้งที่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายมีจุดประสงค์เพื่อให้มีงบประมาณพิเศษเพื่อบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติหากมหาวิทยาลัยดำเนินการของงบประมาณจะมีขั้นตอนหลายอย่างและไม่ได้งบประมาณจำนวนมาก จึงได้ร่างกฎหมายไว้ หากมหาวิทยาลัยใดมีความประสงค์ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเห็นชอบแล้วสำนักงบประมาณจะรับไปดำเนินการ อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าการพัฒนาควรจะพัฒนาทั้งหมดในคราวเดียวกัน จึงได้มีโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น</p> <p>แม้ว่าจะมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านอุดมศึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษาได้ มีการจัดสรรงบประมาณไปให้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงเป็นกองทุนอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจไปลงนามในสัญญาความร่วมมือการผลิตบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนสนับสนุนในด้านนี้ จึงขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๓. พิธีครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๖ ปี ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ขอชื่นชมฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันจัดงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>๔. ขอขอบคุณ นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษุทธ จันทะรี รองอธิการบดี นำเสนอการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และให้จัดทำหนังสือขอเสนอให้ อพ.สธ. พิจารณาให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืช และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกและความแตกต่าง และความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่นอันจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นต่อไป</p> <p>ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้พิจารณาแล้วพบว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จักเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ. จึงอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้</p> <p>๒. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามมติ คณะรัฐมนตรี</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		๓. รายงานความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเดือนที่ผ่านมา โดยนำเสนอผ่าน Video Clip มติที่ประชุม: รับทราบ	
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทนคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	สรุปสาระสำคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๓.๒ รายงานผลการพิจารณากรณีการ ขอแก้ไขคำสั่งหรือเพิกถอนคำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษุทธิ์ จันทะวี)	มติที่ประชุม: รับทราบรายงานผลการพิจารณากรณีการขอแก้ไขคำสั่งหรือเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะวี)	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมาย/นิติกร
	๓.๓ รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีการปรับลดอัตราค่าเบี้ยประชุมไม่เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย ๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมให้ถูกต้องตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีมติ คือปรับลดอัตราค่าเบี้ยประชุมในส่วนของคณะกรรมการจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐	ฝ่ายบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา	มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ราย ดังนี้ ๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ ราย - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้ อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ ราย	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ราย</p> <p>- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑ ราย</p> <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>หมายเหตุ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑</p>	
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๔.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์ กรณีปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนี้</p> <p>๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา เป็น อาจารย์ยุพภรณ์ ชัยเสนา</p> <p>๒. จาก อาจารย์มัลลิกา จำปาแพง เป็น อาจารย์สดชื่น อุตอามาศย์</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับ นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๒.๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะบริหารศาสตร์ กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑. จาก อาจารย์ยุพภรณ์ ชัยเสนา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ</p> <p>๒. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับ นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	มติที่ประชุม: เห็นชอบการแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. เทคโนโลยีการเกษตร - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๒๐ ราย - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๕ ราย - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง จำนวน ๕๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐ ราย รวม ๓๑๕ ราย ๒. คณะบริหารศาสตร์ - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๕๐ ราย - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๙๐ ราย - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๕ ราย รวม ๕๐๕ ราย ๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๔๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๕ ราย รวม ๒๕๕ ราย ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒๔๐ ราย - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๘๐ ราย - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง จำนวน ๑๖๐ ราย รวม ๕๘๐ ราย ๕. คณะศิลปศาสตร์ - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๓๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๓๐ ราย - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๕ ราย รวม ๔๐๕ ราย ๖. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๕๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๓๐ ราย รวม ๔๘๐ ราย	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๕๑๐ ราย - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๕๒๕ ราย - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง จำนวน ๓๙๐ ราย - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ ราย - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๕ ราย รวม ๒,๕๔๐ ราย	
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU Holding Company) และมูลนิธิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU Holding Company) ๒. เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๓. มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้มีภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทชุมชน	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์	มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบรายงานประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี	มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๙ พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.	มติที่ประชุม: เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. โดยไม่มีข้อแก้ไข	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมาย/นิติกร
	๔.๑๐ พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษา	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษา	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมาย/นิติกร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๑๑ พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัย กภาพสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัย กภาพสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข	คณะกรรมการ กถันกรองด้าน กฎหมาย/นิติกร
	๔.๑๒ พิจารณาซื้อหรือการจ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบการหาหรือการจ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ๒. เห็นชอบให้จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ นางวิภาจรีย์ พุทธิมิลินประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดการรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กภาพสินธุ์ พิจารณาในส่วนองระเบียบให้ถูกต้อง ๓. มอบหมายให้อาจารย์มนตรี ภูวกรกิจ ดำเนินการเรื่องการเปิดบัญชีของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต	ฝ่ายบริหาร
	๔.๑๓ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)	(วาระลับ)	
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประชุม : รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย